



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจันทิมา รักสะอาด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววิรัตน์ อินทร์อุดม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวชนานันท์ ทองสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กู้อริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววิรัตน์ อินทร์อุดม
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๗๕๗๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับประเมิน นางสาววิรัตน์ อินทร์อุดม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนัก
การแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพสมรสคู่ อายุ ๔๓ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เลขที่
ภายนอก ๑๘๘๘๕/๕๗ เลขที่ภายใน ๑๐๔๕๓/๕๗ มาโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยคลำพบก้อนบริเวณเต้านม
ด้านขวา ขนาดประมาณ ๒ เซนติเมตร ก่อนมาโรงพยาบาล ๑ เดือน มาพบแพทย์ทำการตัด
ชิ้นเนื้อที่ก้อนบริเวณเต้านมด้านขวาไปตรวจ ผลพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม (invasive ductal carcinoma
Right breast high grade) แพทย์จึงนัดมาโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัด ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการ
เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่ออันตรายใดๆ มีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด แพทย์ทำการผ่าตัด
เต้านม ด้านขวา (Total Mastectomy with Sentinel LN Biopsy) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ระวังความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบ หลังผ่าตัดรับประทานอาหารได้ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทาง
หลอดเลือดดำ ชนิด ๐.๙ % NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๘๐ มิลลิลิตร ต่อ ชั่วโมง มียารับประทาน
แก้ปวดคือพาราเซตามอล (Paracetamol) ๕๐๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ด เวลามีอาการปวดทุก ๖ ชั่วโมง และยาฉีด
ระงับปวดมอร์ฟีน (Morphine) ๒ มิลลิกรัม เวลามีอาการปวดทุก ๒ ชั่วโมง

บริเวณแผลผ่าตัดต่อท่อระบายเรดิแควค (radivac drian) ไว้ ๒ เส้นซึ่งเป็นสุญญากาศ ระบายเลือดและ
น้ำเหลืองคาไว้ ๖ วัน มีปริมาณเลือดและน้ำเหลืองออกเฉลี่ยประมาณ ๘๐ มิลลิลิตร รวมปริมาณเลือด
และน้ำเหลืองทั้งหมด ๓๕๐ มิลลิลิตร หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการบวมตึงข้อไหล่ วันแรกวัดองศาได้รักแร้
ได้ ๑๒๐ องศา ได้แนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อไหล่และแขนเพื่อลดการติดของข้อไหล่ กระตุ้นการไหลเวียน
ของโลหิตให้ดีขึ้น จนกระทั่งผู้ป่วยยกแขนได้และทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ หลังผ่าตัดวันที่ ๖
วัดองศาได้รักแร้ได้ ๑๘๐ องศา เปิดทำความสะอาดและประเมินลักษณะแผล พบว่าแผลแห้งดี แพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้ และนัดมาตัดไหมหลังผ่าตัดครบ ๗ วัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑.เป็นแนวทางในการพยาบาล ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

๒.เพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยที่มาผ่าตัดมะเร็งเต้านม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านม

๒. เพื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความพร้อมต่อการผ่าตัดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด เช่น ข้อไหล่ข้างที่ทำการผ่าตัดด้านนอกไม่ยึดติด และไม่ติดเชื้อ แขนไม่บวม

๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน